

# ราชพฤกษ์

สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ฉบับที่ 483 ปีการศึกษา 2561 ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561

<http://www.bru.ac.th>

## มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา จัดงานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Open House 2019



รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (Open House 2019) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 8,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภายในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้ามาสัมผัสและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของแต่ละสาขาที่เปิดทำการเรียนการสอนรวมทั้งบรรยากาศการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้กับตนเองและได้วางแผนชีวิตในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โดยกิจกรรมตลอดระยะเวลาทั้ง 4 วัน เป็นการบรรยายเรื่องกระบวนการรับสมัครนักศึกษาด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ดร.ธิดิ ปัญญาอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การนำเสนอจากตัวแทนนักศึกษา คณะต่างๆ ทั้ง 7 คณะ ประกอบไปด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร์ ณ หอประชุมวิชาวัดศาสตร์ การอบรมต่อยอดพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนวเพื่อความเป็นมืออาชีพ ณ ห้องประชุมโรงแรมพณมพิมาน ในภาคเช้า และชมนิทรรศการสาขาวิชาและหลักสูตรต่างๆ ทั้ง 52 สาขาวิชา ณ บริเวณอาคารอเนกคุณาคาร (Rajaphat Complex) ในภาคบ่าย ซึ่งมีคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษา คอยให้คำปรึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรอย่างเป็นกันเอง







# สารภักัษการราชการแทน อธิการบดี

รศ.มาลินี จุโทปะมา



ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน

ดิฉันขอขอบคุณทุกคณะทุกสำนัก/สถาบัน ที่ทุ่มเทตั้งใจในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายนที่ทุกคณะร่วมใจกันจัดโดยมีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประสานงาน สนับสนุนและส่งเสริมให้กิจกรรม “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย (Open house)” ประสบความสำเร็จ ได้รับความสนใจจาก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 จะมีการดำเนินการ 2 รอบ คือ

รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - วันที่ 15 ธันวาคม 2561

รอบที่ 2 โควตา รับสมัคร วันที่ 7 มกราคม 2562 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประภาดกระพอง และประภาคนางนพมาศ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2561 คณะต่าง ๆ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในทุกกิจกรรม ทำให้บรรยากาศของงานสืบสานประเพณีไทยเป็นไปด้วยความงดงาม

สำนักศิลปวัฒนธรรมจัดงานทอดกฐิน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยตั้งองค์กฐิน ณ บริเวณลานที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคติ ในเย็นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยมีพิธีสมโภชองค์กฐิน นิมนต์พระภิกษุ 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ คณะและสำนัก/สถาบัน รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ มีจิตศรัทธาจัดอาหารโรงทานมาร่วมกิจกรรม และบริการผู้มาร่วมพิธี สมโภช มีเมนูหลากหลาย อิ่มบุญ และอิ่มท้องกันโดยถ้วนทั่ว จึงขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านและทุกหน่วยงานไว้ ณ โอกาสนี้

เช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาแห่ชวนกฐินไปทอด ณ วัดเจดีย์ทราย อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ มีชาวบ้านคุ้มวัดเจดีย์ทรายให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นอกจากถวายผ้ากฐินและของบริวารอื่น ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รวบรวมปัจจัยถวายวัดเจดีย์ทราย จำนวนทั้งสิ้น 284,999 บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ขอให้กุศลผลบุญนี้จงส่งผลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไป

ในโอกาสย่างเข้าเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีและกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีบุร้ออาหารบริการจำนวน 20 บุร้อ ด้วยเมนูที่หลากหลาย และร่วมลุ้นของขวัญ ของรางวัล จำนวนมาก โดยในปีนี้คณะ และสำนัก/สถาบัน จะร่วมจัดกิจกรรมในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เพื่อให้บรรยากาศสนุกสนาน และเชื่อมความสัมพันธ์ แสดงความรักความสามัคคีต้อนรับปีใหม่ด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อกันตลอดไป

**ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์**

(รองศาสตราจารย์มาลินี จุโทปะมา)  
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



## นักศึกษา มรภ.บุรีรัมย์ รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “เยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชน” ประจำปี 2561



ด้วยมูลนิธิดวงประทีป มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “เยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชน” ประจำปี 2561 ซึ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.ประกายรัตน์ ดาวรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ “เยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชน” ด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี 2561 และ นายณรงค์เดช ธรรมนิยม นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ “เยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชน” ด้านการพัฒนาชุมชน ปี 2561 ซึ่งจะเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ “เยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชน” ปี 2561 ณ มูลนิธิดวงประทีป กรุงเทพมหานคร

## ชมรมลีลาศ มรภ.บุรีรัมย์ คว่า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันรายการ The 3<sup>rd</sup> MSU Pre Competition

ชมรมลีลาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.พรพิมล รุ่งเรืองศิลป์ ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันลีลาศในรายการ The 3<sup>rd</sup> MSU Pre Competition ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสามารถคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้

### 1. ประเภท Latin American

- รายการ Beginner University Cha Cha Cha  
นายศุภกฤติ ศิริบูรณ์ และ น.ส.ปิยพร ประโลมรัมย์ ชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง
- รายการ Beginner University Rumba  
นายศุภกฤติ ศิริบูรณ์ และ น.ส.ปิยพร ประโลมรัมย์ ชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญเงิน

### 2. ประเภท Standard

- รายการ Beginner University Waltz  
นายศุภกฤติ ศิริบูรณ์ และ น.ส.ปิยพร ประโลมรัมย์ ชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง  
นายวีรชัย ปะริรัมย์ และ น.ส.เกสร ปฐม ชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญเงิน
- รายการ Beginner University Tango  
นายวีรชัย ปะริรัมย์ และ น.ส.เกสร ปฐม ชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง



## กองพัฒนานักศีกษา อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมนักศึกษา

กองพัฒนานักศีกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย น.ส.กฤษชฎา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศีกษา ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมนักศึกษา (งานสารบรรณ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และจิตสาธารณะ) ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารราชภัฏ COMPLEX มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการชมรมนักศีกษามีความรู้ความเข้าใจและได้ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน มีความรู้ความเข้าใจและได้ฝึกปฏิบัติการกลุ่มเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจเพื่อส่วนรวม จิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อส่วนรวม การเป็นวิทยากร และวิทยากรกระบวนการ



## นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม รับรางวัล เยาวชนต้นแบบ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม



สภาศิลปนิพนธ์สร้างสรรค์สังคม จัดประกวด “เยาวชนและบุคคลต้นแบบ” ประจำปี 2561 เพื่อเข้ารับประทานรางวัล “เยาวชนและบุคคลต้นแบบ” ประจำปี 2561 โดยพิจารณาคัดเลือกเยาวชนและบุคคลดีเด่นเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชน มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในด้านต่างๆ สร้างสรรค์ผลงานที่ดี ซึ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประทานรางวัลเยาวชนต้นแบบ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2561 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายสุวรรณ สุขดี นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3 และ นายเรืองเดช กิษฐ์รัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 2 ซึ่งจะเข้ารับประทานรางวัลเยาวชนต้นแบบ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2561 จาก ท่านหญิง(หม่อมเจ้า)ประภาพพันธุ์ ภาณุพันธุ์

กรโกสิยกาจ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จเป็นองค์ประธานในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าเดอะ พาชีโอ พาร์ค กาญจนภิเษก กรุงเทพมหานคร





## การพัฒนาสังคม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย **ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด** หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก **ผศ.ดร.คำภีรภาพ อินทะนุ** รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อเรื่อง “ความคาดหวังของหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม” โดย **คุณเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ** ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพัฒนารวมชน กรมพัฒนาชุมชน **ดร.ปิยนภฏ เสี่ยงมศักดิ์** นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ **คุณสิริหุช นพตสูง** นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ **น.ส.จำปา ลุนหนู** เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็ก CCF จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “ฝึกงานอย่างไรให้ได้อะไร” โดยศิษย์เก่าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ได้แก่ **นายทรงพล บุญล้อม** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ **น.ส.ณิชาภัทร สุขรัตน์** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ **น.ส.สุธามาต แผลมไธสง** เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา **น.ส.วาสนา เตียงงา** พนักงานบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง **น.ส.สุภาวดี ดาศรี** นักปฏิบัติการงานเชิงประเด็นการจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม **นายพรพงษ์ ผลเจริญ** Smart Farmer เจ้าของกิจการฟาร์มไก่ชนบุรีรัมย์ การบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาสังคม” โดย **ดร.คณางค์ ช่อชู** การบรรยายเรื่อง “การเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม” โดย **อ.สุจิตรา ยางนอก** การบรรยายเรื่อง “การปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” โดย **ผศ.อุทิศ ทาหอม** และการบรรยายเรื่อง “การวางแผนติดตามนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม” โดย **ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด**



## การพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโท



สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย **ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด** หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก **ดร.หลี่ เหมินเหลียง** ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการพัฒนาสังคม เพื่อให้ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ได้วางแผนการศึกษาและเตรียมตัวพร้อมของตนเองเพื่อการศึกษาต่อด้านการพัฒนาสังคม



## เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม จัดกิจกรรม Work Shop งานสกรีนเสื้อเบื้องต้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี  
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.สมบัติ  
ประจัญสานต์ หัวหน้าสาขาวิชา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เข้ากิจกรรม Work Shop  
เรื่อง งานสกรีนเสื้อเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณคมสัน  
นินประโคน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาในการ work shop เป็น 5 กลุ่มด้วยกัน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  
20-21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงสกรีน Hip Br ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปต่อยอด เรียนรู้การ  
สกรีนเสื้อ ออกแบบลวดลาย สามารถไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป



## บรรณารักษศาสตร์ฯ จัดบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการชุมชนท้องถิ่น



สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย  
อ.ศิริวรรณ ยิ่งได้ชม หัวหน้าสาขาวิชา อ.จุฑามาศ พรหมทอง และ  
นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 จัดทำโครงการบริการ  
วิชาการเพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความ  
ร่วมมือในการดำเนินงานห้องสมุดระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น โดยออกให้บริการจัดห้องสมุด ในวันที่ 1-2  
พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสมุดโรงเรียนปริยัติธรรมวิทยา (วัดกลางพระอารามหลวง) และระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน  
2561 ณ ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์





## เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
จัดโครงการปฐมนิเทศศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 7 สาขาวิชา จำนวนกว่า 250 คน ในวันที่  
21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 ที่จะออกฝึกประสบการณ์



วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สถานประกอบการต่างๆ ด้านอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.  
สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรให้  
ความรู้ และบุคลากรจากโครงการ AIU พัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการไปทำงานยังประเทศญี่ปุ่น โดยมี  
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบหลักการฝึกงาน กฎระเบียบข้อปฏิบัติในการฝึกงาน การขาดลามาสาย เอกสาร  
ประกอบการออกฝึกงาน การประเมินการฝึกงานของคณาจารย์นิเทศก์และหัวหน้างานในสถานประกอบการประเมินการ  
ฝึกงาน รวมถึงการเขียนรายงานหลังจากออกฝึกงานต่อไป



## เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการ พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ดร.ดุสิต อุกิตสุนทร หัวหน้าสาขาวิชา  
จัดโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ให้กับ  
คณาจารย์ในสาขาวิชา จำนวน 8 คน โดยได้รับเกียรติจาก Miss.Sally  
บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและเป็นเจ้าของภาษา จากคณะ  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น  
30 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 13 กันยายน - 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่ง



วัตถุประสงค์ในการ  
จัดโครงการในครั้งนี้

เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีองค์ความรู้ในการสื่อสารและ  
สามารถผ่านการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) และนำความรู้  
ไปใช้ในการเรียนและการสอนต่อไป





## เทคโนโลยีอุตสาหกรรมหัวข้อ จัดอบรมหัวข้อ เขียนเรซูเม่(ใบสมัครงาน) อย่างไรให้ได้งาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสำเร็จการศึกษา” ภายใต้หัวข้อ “เขียนเรซูเม่(ใบสมัครงาน) อย่างไรให้ได้งาน” ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 7 สาขาวิชา จำนวนกว่า 200 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษารวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.วิระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณโสภา เปลื้องรัมย์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายให้ความรู้ การรับรู้ข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัยรวดเร็ว ความต้องของตลาดแรงงานในปัจจุบันและแนวโน้มอีก 3 ปี ข้างหน้า และตำแหน่งงานต่างๆ อ.สุนทรีย์ ชุ่มมงคล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี บรรยายให้ความรู้แนะนำเทคนิคการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน เคล็ดลับการสมัครงาน การเขียนประวัติย่อที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มโอกาสได้งาน และการสร้าง Resume ในเว็บไซต์อันดับหนึ่งด้านการจัดหางาน [www.superresume.com](http://www.superresume.com) ให้นักศึกษาได้กรอกประวัติส่วนตัว เทคนิคการกรอกต่างๆ โดยวิทยากรจากบริษัทโดยตรง



## น.ศ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม นำเสนอ ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมรายวิชาการวิจัยทางสถาปัตยกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมานี้ ณ ห้องเรียน 1875 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการสอบประกอบด้วย รศ.สมบัติ ประจัญสถานต์ ดร.ธเนศ เฮ่ประโคน อ.วิสาห์ แผงเวียง ดร.दनัย นิลสกุล อ.ปิยชนม์ สังข์ศักดิ์ดา และ อ.กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ โดยมีนักศึกษาเข้าสอบนำเสนอ จำนวน 14 คน





## การศึกษาปฐมวัย ศึกษาคุณงานเตรียมความพร้อม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ TQR

สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ผศ.ดร.วราลี โกศัย หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย นำคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ศึกษาคุณงานในโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ TQR ในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย มีความพร้อมและแนวทางการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai

Qualifications Register) เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

## ครุศาสตร์ ปังฉิมนิเทศน์นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดโครงการปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมานี้ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (BRU COMPLEX) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้โอวาท และได้รับเกียรติจาก ดร.พัชนี กุลทานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ"ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพครู" ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (รุ่น3 ปี 2560) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 168 คน





## เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา อบรมหลักสูตรการสร้าง PORTFOLIO ด้วย SWAY

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.สัญญาชัย ครอบอุดม หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และคณาจารย์ในสาขาวิชา จัดการอบรมหลักสูตรการสร้าง PORTFOLIO ด้วย SWAY ในโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูมืออาชีพ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาน ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุฑาปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี



## เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา อบรมหลักสูตรการสร้างสื่อเสมือนจริง ด้วย HP REVEL

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.สัญญาชัย ครอบอุดม หัวหน้าสาขาวิชา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และคณาจารย์ในสาขาวิชา จัดการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อเสมือนจริง ด้วย HP REVEL ในโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูมืออาชีพ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาน ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุฑาปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี







## เทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปี การศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิด “จรัสแสงอัญมณีแห่งภา ไทมหแห่งภูมิ บัญญาสู่อาภรณ์” ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร อเนกคุณาคาร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิจอพร ณ พัทลุง คณบดีฯ เป็น ประธานในพิธี และได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ว่าที่ร้อยตรี อัครพล หนูน้อย ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ และ อ.ชลาลัย วงศ์อารีย์ จากสาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ เป็นกรรมการตัดสินการประกวด กิจกรรมการประกวดร้องเพลงมาร์ชชม หวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมการแสดงความสามารถของผู้ประกวดดาว- เดือนและดาวเคียงเดือน เพื่อเป็นตัวแทน ไปประกวดดาว-เดือน ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป โดยผลการประกวด รางวัลชนะเลิศดาว ได้แก่ น.ส.ปาริชาติ แหลมโธสง จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รางวัลชนะเลิศเดือน ได้แก่ นายอมรเทพ เสาวโค จากสาขาวิชาประมง



## ชมรมเกษตรอาสา จัดกิจกรรมออกค่ายเกษตรอาสาหัวใจพัฒนา

ชมรมเกษตรอาสา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี การเกษตร นำโดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล ที่ปรึกษาชมรม พร้อมด้วย คณะกรรมการชมรมและสมาชิกกว่า 52 คน จัดกิจกรรมออกค่าย เกษตรอาสาหัวใจพัฒนาชนบท ประจำปี 2561 ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษ บูรณาการกับงานวิจัยของสกอ. เรื่อง “แอปพลิเคชันในการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์” โดยได้รับเกียรติจาก นายกอบต.เมืองไผ่ เป็นประธานใน พิธี และมีเกษตรตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งได้จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประกอบไปด้วย วางระบบน้ำหยดแปลงเกษตร สำหรับชุมชนร่วม กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนร่วมปลูกผักพันธุ์พื้นเมืองในแปลงเกษตรอินทรีย์ จัดทำคอกปุ๋ยหมักตามสูตรพระราชทาน สำหรับชุมชนบ้านหนองไผ่ บริการวิชาการถอดบทเรียนองค์ความรู้ด้านน้ำหมักจากชุมชนและแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เผยแพร่การผลิตเชื้อโปรบักชีไตโคเดออร์มาเพื่อป้องกันโรคพืชในทางการเกษตร ซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน , ตรวจวิเคราะห์ ดินและแนะนำแนวทางการปรับปรุงแก้เกษตรกรบ้านหนองไผ่ วางระบบท่อระบายน้ำพัฒนาสระน้ำของชุมชนฯ





## สัตวศาสตร์ จัดอบรมการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อไก่พื้นเมือง

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน อาจารย์ประจำสาขา จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้และเสริมทักษะ หัวข้อ “การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองและการทำน้ำเชื้อแช่แข็งตามทฤษฎี ของ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ มข.” ให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และสอนการปฏิบัติเทคนิคการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองและการแช่แข็งน้ำเชื้อ ซึ่งเป็นการบูรณาการตามทฤษฎีของ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ มข. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Animal breeding ของไทย เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะในการปฏิบัติ



## เทคโนโลยีการเกษตร พบผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิด



คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.นิจอพร ณ พัทลุง คณบดีฯ ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมต้อนรับและประชุมพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนา โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก รศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์ มาร่วมพูดคุยกับคณะผู้บริหารเพื่อร่วมหารือ หาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาดำเนินงานฟาร์มเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกัน เป็นการทำให้เกิดแนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติต่อไป

## สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ บริการวิชาการชุมชนแก่เกษตรกร หัวข้อ “กสิกรรมธรรมชาติกับการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด”

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.นิจอพร ณ พัทลุง คณบดีฯ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับโรงเรียนกาญจนภิเษกชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ร่วมกันบูรณาการบริการวิชาการ ชุมชนแก่เกษตรกรบ้านกุดहुลิ่ง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านกุดहुลิ่ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โดยตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในหัวข้อ “กสิกรรมธรรมชาติกับการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด” โดยเป็นการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้การใช้เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยสั่งตัดที่เหมาะสมต่อการผลิตพืชของเกษตรกรในชุมชน





## ทีมวิจัยร่วมเปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ผลการวิจัย ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

อ.สกรณ์ บุษบง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ อ.เลิศภูมิ จันทระเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ผลการวิจัย”แอปพลิเคชันการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์” ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกอ.ประจำปี 2561 พิธีทำขวัญข้าวและลงแขกเกี่ยวข้าว คุณอำนาจ สกุลทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล คุณสม ช่อรัมย์ คุณสังวร โพธิ์เงิน รองนายก อบต.เมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่และชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ชุมชนบ้านหนองไผ่ มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวที “ถอดบทเรียนรู้. เล่าสู่กันฟัง” มาร่วมรับฟังและช่วยให้ข้อเสนอแนะ เป็นการขยายผลที่ผลักดันสู่เชิงนโยบายของหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจจำนวนมาก



## สาขาวิชาประมง จัดกิจกรรมปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ำ

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ำ ณ ฟาร์มประมงศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นำโดย ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ หัวหน้าสาขาวิชา นายธรรมกร กงไรสง นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชาประมง และนักศึกษา สาขาวิชาประมงชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาอาหารสัตว์น้ำ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนการวิเคราะห์สูตร การประกอบจัดทำอาหารเม็ดสำหรับสัตว์น้ำ

## เกษตรศาสตร์ จัดพิธีทำขวัญข้าวและลงแขกเกี่ยวข้าว

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำโดย ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขาฯ นายปรีชา หลวงจำนง นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และนักศึกษา



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 3 หมู่1-2 ร่วมจัดกิจกรรมพิธีทำขวัญข้าวและลงแขกเกี่ยวข้าว ในวันที่ 9 และ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมทางการเกษตรและเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้จากการทดลอง เพื่อเก็บไว้ในถังฉางรอการขัดสีเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์



ของสาขาต่อไป



## วิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มรายได้ภายใต้ศาสตร์พระราชาวีถิเกษตรพอเพียง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนสวายจิก ในโครงการ “การพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มรายได้ภายใต้ศาสตร์พระราชาวีถิเกษตรพอเพียง” ในวันที่ 17 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มรายได้ภายใต้ศาสตร์พระราชาวีถิเกษตรพอเพียงให้กับชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจิก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจิก ตำบลสวายจิก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์



## คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาวิชาประมวลผลคำทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ



สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ โดย อ.อรงค์ ทองเรือง นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาวิชาประมวลผลคำทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทักษะทางการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถด้านฝีมือแรงงานทางด้านคอมพิวเตอร์และวัดมาตรฐานฝีมือแรงงานทางด้านพนักงานประมวลผลคำ ทางวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์

## คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการเพิ่มมูลค่าผ้าไหมสวายจิกด้วยเคมีนาโน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อ.อรงค์ ทองเรือง และ อ.ปิติวรรณ ฝ่ายโคกสูง อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาการ “การเพิ่มมูลค่าผ้าไหมสวายจิกด้วยเคมีนาโนเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ตำบลสวายจิก อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของชุมชน





## บริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ “สานสายใยพี่น้อง HRM”



สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อ.กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชา จัดโครงการ “สานสายใยพี่น้อง HRM” ในธีมงาน “วันเดอร์ฟูล ปาร์ตี้ โบฮีเมียน สไตล์” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน

2561 ณ หอประชุมวิชาวัดตาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและชื่นชมกับรุ่นพี่ปีที่ 4 ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และความผูกพันภายในสาขาวิชา โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ชุมนุมถ่ายภาพ บายศรีสู่ขวัญ กิจกรรม(บวม จับ กอด) การแสดง ของทั้ง 4 ชั้นปี การประกวดชุดแต่งกาย เกมสันทนาการ ลุ้นจับฉลากรับโชค

## บริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ “สานสายใยพี่น้อง HRM”

บริษัท วันทูนคอนแทคส์ จำกัด(มหาชน) นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร Service Mind ( การมีใจบริการ) ให้แก่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี ดร.กระพันธ์ ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้รับมอบเพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับงานด้านการบริการในยุค 4.0 ให้ได้เรียนรู้ ปรับทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับงานบริการรวมถึงเพิ่มทักษะประสบการณ์งานด้านบริการอื่น ๆ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



## บริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ “สานสายใยพี่น้อง HRM”

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ทศพร แก้วขวัญไกร และ อ.ปิติพัฒน์ นิตยภมลพันธ์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ก้าวแรกการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน” โดย รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณจากรุวรรณ นาคดี ผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เดย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ





## วิทยาการจัดการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “โครงการพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะ วิทยาการจัดการ” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม



คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการ แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ร่วมมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดี มีจิตอาสา ช่วยเหลืองาน ของคณะหรือสาขาวิชาเป็นอย่างดี

## การบัญชี อบรมสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะบัณฑิตในศตวรรษที่ 2



สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อ.ฉัตรพร วรฤทธิ์ หัวหน้า สาขาวิชา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะบัณฑิต ในศตวรรษที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ซึ่งจะเป็นแนวทางให้สามารถพัฒนาตนเองให้ เหมาะสมที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ ได้ดี



## การจัดการ จัดศึกษาดูงาน “แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน”

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการ จัดการ นำโดย อ.ฤทัยภัทร ให้อศิริกุล อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการศึกษาดู งานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการในหัวข้อ “แนว ททางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ นักศึกษามีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการ บริหารจัดการธุรกิจ จากการศึกษาดูงานจาก สถานประกอบการ ในวันที่ 20- 21 พฤศจิกายน 2561 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา





## การสื่อสารมวลชน ฝึกปฏิบัติการด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ภาคสนาม



สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ “ฝึกปฏิบัติการด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ภาคสนาม” ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ณ อุทยานแห่งชาติ จ.นครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์แก่นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพ การจัด

องค์ประกอบภาพ เทคนิคการลำดับภาพทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ให้สามารถเล่าเรื่องด้วยภาพผ่านสื่อโทรทัศน์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 47 คน นักศึกษาแบ่งกลุ่มผลิตสารคดีท่องเที่ยว ในประเด็นชวนเพื่อนเที่ยว และนักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการถ่ายทำ ณ สถานที่จริง

## การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อบรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อ.รังสิมา สว่างทัฬห จัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษา “ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปรีชา ปาโหมรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานเปิดงาน และ ด.ต.ชุตีเทพ ราชวิชา เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล



## วิทยาการจัดการ ปฐมนิเทศ.ศ. ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ



คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย อ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปรีชา ปาโหมรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศึกษานำความรู้ทางทฤษฎีเรียนในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

## การจัดการ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กมล จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้ศึกษานำเสนอผลงานภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ และสามารถสื่อสารทางวิชาชีพได้ และนักศึกษานำเสนอผลงานทางวิชาการ





## วิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนของชุมชนเยี่ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อ "กิจกรรมการจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล" ในวันที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2561



## วิทยาศาสตร์ อบรมการจัดการองค์ความรู้ การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจาก อ.ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรให้กับคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์



## วิทยาศาสตร์ อบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หัวข้อ "Communicative English for Career Preparation"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ "Communicative English for Career Preparation" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3, 4, 10, 11, และ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมามี ณ ห้องเรียนชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ(อาคาร 22) คณะวิทยาศาสตร์ โดยเป็นการสอนทักษะในหัวข้อ Describing Things Shopping Abilities Interests Hobbies และ Telephone Conversations ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ Arlene Bacasmot อาจารย์ Von Bacasmot อาจารย์ Puttachart S.Limsiriruengrai (พุทธชาติ ลิมศิริเรืองไร) อาจารย์ Praman Aumpimai (ประมาณ อุ่มพิมาย) และ อาจารย์ Saowarot Ruangpaisan (เสาวรจ เรืองไพศาล) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในแต่ละหัวข้อ





## วิทยาศาสตร์ อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร” ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผูกพันต่อองค์กร ในระยะเวลาอาทิตย์ละ 1 วัน ในระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 – 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากร อ.วิศรุต ศรีแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา



## วิทยาศาสตร์การอาหาร จัดงาน Food Science Bakery Buffet

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมงาน Food Science Bakery Buffet บัฟเฟต์เบเกอรี่และขนมไทย Food Science Bakery Buffet ความอร่อยแบบไม่อันของขนม ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานไทร โดยผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ด้วยราคาเพียง 20 บาท



## วิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่ชุมชน ต.เสม็ด จ.บุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 โดยให้ความรู้ในหัวข้อ "กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธรรมชาติไปไม้ของชุมชน"





## วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารราชภัฏคอมเพล็กซ์ (อาคาร 23) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี



## วิทยาศาสตร์การกีฬา อบรมปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยฝึกอบรมในหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)



## วิทยาศาสตร์การอาหาร จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี





## วิทยาศาสตร์ อบรมการทำยาหม่อง ลูกประคบ และยาเหลือง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โดยกิจกรรมเป็นการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การทำยาหม่อง ลูกประคบ และยาเหลือง”



## วิทยาศาสตร์สิงทอจัดนิทรรศการงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดนิทรรศการงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 16 ดึกสิงทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.สิบศักดิ์ ก้อนคำดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงทอ และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ร่วมชมงาน



## วิทยาศาสตร์การกีฬาจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ สานสัมพันธ์นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ BRU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ผศ.กริชเพชร นนท์โคตร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 216 นำโดย ร.ต.อ.คนพต นครเรียบ ผบ.มว.มขส.ร้อย ตชด.216 และคณะเป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและสายสัมพันธ์อันดี ให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา





# สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

## สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2561

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมเบญจกัญจน์ ชั้น 5 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

### 1. เรื่อง การอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3)

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 ราย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 4 ราย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 ราย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 8 ราย

### 2. เรื่อง การพิจารณาอรรถวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์

สภามหาวิทยาลัย มีมติยอมรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

### 3. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (แบบ สมอ.08) จำนวน 4 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

- 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
- 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
- 3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
- 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

### 4. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบและออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

### 5. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย มีมติเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ครบวาระ

### 6. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ครบวาระ



วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.



### มรภ.บุรีรัมย์ พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมเตรียมผลงานอย่างไร ถึงจะได้ตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรม "เตรียมผลงานอย่างไร ถึงจะได้ตำแหน่งทางวิชาการ" ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุพัชรา รักษาการคณบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) มีคณาจารย์จากทุกคณะและทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีแนวทางในการผลิตผลงานวิชาการที่สามารถขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ศิวาณี จุฑาปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ศ.ดร.อลงกต แทนอมทอง จากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร



### มรภ.บุรีรัมย์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย จัดงานพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

รศ.มาลินี จุฑาปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชน จำนวนกว่า 500 คน ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ วัดเจติยทราย ด.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ และทำพิธีสมโภชของค์กฐินสามัคคี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณลานองค์พระพุทธลีลาพิพิธอุทยานสุโข

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำบุญทอดกฐิน และเป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเกิดความรักความห่วงใยในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งงานทำบุญกฐินในปีนี้มียอดจัดปัจจัยถวายวัดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 284,999 บาท





# มรภ.บุรีรัมย์ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 61 "เพ็ญเดือนสิบสอง ล่องกระทง ส่งสายธาร ราชภัฏ นมัสการ แม่คงคา"

รศ.มาลีนี จุโพบะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 "เพ็ญเดือนสิบสอง ล่องกระทง ส่งสายธาร ราชภัฏ นมัสการ แม่คงคา" ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้นักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออกในการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญต่อวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนช่วยกันสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามไม่ให้สูญหาย เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

โดยรายละเอียดของกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การแสดงระบำสุโขทัย จากนักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ การแสดงจากตัวแทนนักศึกษาทั้ง 7 คณะ การประกวดชบวนแห่กระทงและการแสดงประกอบชบวน การประกวดกระทงประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ และการประกวดนางนพมาศ การประกวดร้องเพลง ซึ่งผลการประกวด รางวัลการประกวดชบวนแห่ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รางวัลกระทงประเภทสวยงาม ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลกระทงประเภทสร้างสรรค์ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รางวัลการประกวดนางนพมาศ ได้แก่ น.ส.สุธินี กริชยานนท์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย ได้แก่ นายสุจิรัชย์ จันทร์โนนม่วง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ รางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ได้แก่ น.ส.เอกรักษา ดินรมรัมย์ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



**ปรัชญา** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

**วิสัยทัศน์** ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

**พันธกิจ** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้

- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
- 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
- 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
- 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
- 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

**คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย**

สุวิทย์ ชเน สุโต โทติ  
ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่ชน

**คำนิยามหลักของมหาวิทยาลัย**

มีวิสัยทัศน์ ชี้อัตถ์ย์สุจริต  
จิตอาสา พัฒนาสังคม

**ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย**

ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

**เอกลักษณ์** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา